

จดหมายข่าว NEWSLETTER

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คณะครุศาสตร์ กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565

ฝ่ายบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คณะครุศาสตร์ กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภายในคณะครุศาสตร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ และเจ้าหน้าที่ของงานอาชีพเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนม

ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์

ข่าว : ฝ่ายบุคลากร คณะครุศาสตร์



โครงการวิพากษ์รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.-12.00 น.

ฝ่ายการจัดการคุณภาพการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการวิพากษ์รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ห้องประชุมพะยูนทอง อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในรูปแบบ Online และ On-site โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ อาษานอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรภรณ์ วงศ์คำจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชรี แซงบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการคุณภาพการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กรรมการและเลขานุการ ให้แนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในและทิศทางในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ในปีการศึกษาต่อไป

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์



โครงการวิพากษ์รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น.-16.00 น.

ฝ่ายการจัดการคุณภาพการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการวิพากษ์รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ห้องประชุมเล็ก อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในรูปแบบ Online และ On-site โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาที่ พ.ต.ดร.ธเนศวร์อุดม จุมพลหล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ วิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กรรมการ และอาจารย์กาญจน ศาลปรีชา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กรรมการและเลขานุการ ให้แนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในและทิศทางในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์

